

# HÔN NHÂN (1)

Không phải bạn luôn luôn thành hôn với linh hồn tri âm tri kỷ (soulmate) gắn bó nhất với bạn. Có thể có nhiều linh hồn như vậy đối với bạn mà không phải một, vì nhóm các linh hồn đi chung với nhau trong cuộc tiến hóa. Bạn có thể chọn thành hôn với một linh hồn trong nhóm không gắn bó sâu đậm với bạn cho lắm, vì đây sẽ là linh hồn có một điều đặc biệt nào đó để chỉ dạy cho bạn, hay để học từ bạn. Ý thức rằng ai đó là linh hồn tri âm tri kỷ có thể chỉ cảm nhận về sau trong đời, sau khi cả hai người đã có gia đình vững vàng riêng của mình trong kiếp này, hay mối liên hệ mạnh mẽ nhất có thể là với cha mẹ, anh em, hay con cái. Hoặc đây liên kết vững chắc nhất có thể là với một linh hồn tri âm tri kỷ không tái sinh trong thời gian bạn ở cõi trần.

Đôi khi một linh hồn tri âm tri kỷ ở trong tình trạng thuận tiện và sẵn sàng kết hợp với bạn, họ có thể nhận ra nét đồng điệu giữa hai người, đây thâm tình và thiện cảm hàm ý đã có liên kết từ nhiều kiếp trước, tuy nhiên vào lúc này họ có thể có tính hại cho bạn theo cái nhìn về sự phát triển của linh hồn. Đó là nếu một linh hồn ít tiến hóa và thiếu hiểu biết hơn linh hồn kia, tính bạo hành, tham lam, ghen tuông, thù ghét và sợ hãi được mang vào mối liên hệ. Các khuynh hướng này có tính độc cho linh hồn tiến hóa hơn, ngay cả khi đó là linh hồn tri âm tri kỷ. Linh hồn hiểu biết nhiều hơn có thể tìm cách giúp người bạn, nhưng nếu người này không muốn được giúp, không muốn tăng trưởng thì việc kết thân sẽ bị tan rã, trừ phi họ thức tỉnh trong kiếp này.

Cũng có khi linh hồn thân thiết với nhau không muốn thành hôn khi tái sinh, họ xếp đặt để gặp gỡ nhau, ở cạnh nhau lúc công việc hai bên muốn làm được thực hiện, và khi làm xong thì đi theo đường riêng của mình. Chương trình, kế hoạch, bài học cho kiếp này của hai người khác nhau, và họ không muốn hay không cần phải dành trọn đời với nhau, đó không phải là một thảm kịch mà chỉ là chuyện học hỏi. Linh hồn có cả đời sống vĩnh cửu để gần nhau, nhưng đôi lúc người ta cần học những lớp riêng rẽ. Một linh hồn tri âm tri kỷ có thuận tiện để kết hôn với bạn nhưng lại chưa thức tỉnh thì có thể là người mang lại chuyện bi thảm và gây cho bạn não lòng đau đớn. Chưa thức tỉnh có nghĩa là họ chưa nhìn cuộc đời rõ ràng, chưa biết chuyện tinh thần cùng mối dây giữa các linh hồn, và thường khi cái trí bận rộn với đời sống thường nhật ngăn cản không cho họ thức tỉnh.

Chúng ta thường nghe những cơ mà cái trí này đưa ra để biện minh, nó nói rằng tôi còn quá trẻ, còn muốn vui chơi chưa muốn có liên hệ vững bền, chưa có kinh nghiệm, chưa sẵn sàng có tình thân thiết, rằng tôi khác tôn giáo với bạn (hay khác chủng tộc, vùng, địa vị xã hội, trình độ trí tuệ, văn hóa v.v.). Tất cả chỉ là những cơ vì linh hồn không có bất cứ đặc tính nào kể trên. Ta không nên quá lo đến việc gặp lại bạn tri âm tri kỷ, ấy là chuyện tiền định và sẽ tới. Sau khi gặp nhau rồi thì điều gì xảy ra tiếp theo là do ý chí tự do của hai người quyết định chọn lựa làm hay không làm việc chi đó. Người chưa thức tỉnh sẽ quyết định dựa trên cái trí có kèm những mối sợ hãi và thành kiến, và thường khi điều này dẫn tới chuyện đau lòng. Lựa đôi mà càng thức tỉnh nhiều thì càng dễ có quyết định được dựa trên tình thương. Khi cả hai người cùng thức tỉnh thì hạnh phúc tuyệt vời nằm trong tầm tay họ.